

# Money Expo 2014 สุดคึก คนแห่กู้และลงทุน 9.3

## หมื่นล้าน



งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 14 Money Expo 2014 ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจซบ การเมืองป่วน ประชาชนแห่  
ขอกู้และลงทุนในงานรวมมูลค่าธุรกรรม 93,000 ล้านบาท สินเชื่อบ้านยังครองแชมป์ด้วยวงเงินกู้รวม  
กว่า 67,000 ล้านบาท ตามด้วยสินเชื่อเอสเอ็มอี 17,000 ล้านบาท หอบเงินสดมาฝากรับดอกเบี้ยสูงกว่า  
3,500 ล้านบาท



นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน  
**Money Expo** เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 14 Money Expo 2014 ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นใน  
วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2557 ที่ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Connecting Life  
การเงินเชื่อมโยงชีวิต ก้าวไปตามใจฝัน” ประสบความสำเร็จอย่างสูงอีกครั้งแม้จะมีปัญหาวิกฤติในบ้านเมืองในช่วง  
การจัดงานก็ตาม โดยมีประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจเดินทางไปขอใช้สินเชื่อลงทุนในงานรวมมูลค่าสูงถึง 9  
3,000 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจาก ธนาคาร, บริษัทการเงิน, บริษัทหลักทรัพย์  
บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์ส และบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยรวม 120,000 ราย  
จากยอดผู้เข้าชมงานกว่า 900,000 คน

สินเชื่อบ้านยังคงเป็นบริการทางการเงินที่ผู้เข้าชมงานสมัครใช้บริการมากที่สุด โดยมีผู้สมัครใช้บริการ 24,000 ราย  
วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 67,000 ล้านบาท โดยมีแคมเปญยอดฮิตของงานมันนี่เอ็กซ์โปดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ช่วยให้  
ผู้เข้าชมงานตัดสินใจสมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านได้อย่างรวดเร็วภายในงานทันที นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังซื้อบ้านมือ  
สอง(NPA) อีกกว่า 1,100 ล้านบาท

สินเชื่อเอสเอ็มอี มียอดเงินสูงเป็นอันดับสอง 17,000 ล้านบาท และมีการยื่นขอการค้าประกันสินเชื่อเพิ่มเติมจาก  
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมอีกกว่า 800 ล้านบาท ที่ได้ให้บริการพิเศษในงานมหกรรมการเงิน

ด้านเงินฝาก นายสันติกล่าวว่า แคมเปญโปรโมชันเงินฝากที่ธนาคารนำเสนอต่างมุ่งไปที่ผู้ฝากเงินรายย่อย เพื่อส่ง  
เสริมการออมระยะยาว โดยให้ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี ไม่เสียภาษี และรับฝากเงินตั้งแต่ 1,000 ไปจนถึงสูงสุด 2  
5,000 บาทต่อเดือน ส่งผลให้เงินฝากมีวงเงินสูงเป็นอันดับสามภายในงาน รวมยอดเงินฝากกว่า 3,500 ล้านบาท

บริการทางการเงินที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมงานสูงมากกว่าทุกปี คือ บริการบัตรเครดิต เนื่องธนาคารและ

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานแข่งขันนำเสนอโปรโมชันพิเศษ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์และของรางวัลให้อย่างมาก และที่โดดเด่นที่สุด คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่มีบริการพิเศษ อนุมัติและรับบัตรภายใน 1 ชั่วโมงเฉพาะในงาน มั่นใจเอ็กซ์โป ทำให้ผู้เข้าชมงานสมัครบัตรเครดิตสูงถึง 23,000 ราย รวมวงเงินบัตรเครดิตกว่า 800 ล้านบาท ผู้เข้าชมงานยังได้สมัครใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเงินสดอีกกว่า 550 ล้านบาท รวมทั้งได้ขอสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์และสินเชื่อรถแลกเงินรวมวงเงินกว่า 450 ล้านบาท

ส่วนบริการประกันชีวิตและแบงก์แอสซิวรันส์ ซึ่งเป็นการออมระยะยาว ก็ได้รับความสนใจสูง โดยมียอดซื้อประกัน รวมกว่า 1,100 ล้านบาท เช่นเดียวกับบริการด้านการลงทุนที่ได้รับความสนใจสูงเช่นกัน โดยผู้เข้าชมงานให้ความ สนใจซื้อกองทุนรวมเป็นจำนวนเงินถึง 440 ล้านบาท และมีผู้เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น อนุพันธ์ ทองคำ โกลด์ฟิวเจอร์ส สูงถึง 7,133 ราย

“แม้สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจ จะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

เมือง ซึ่งระหว่างการจัดงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 14 ได้เกิดเหตุการณ์ยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมที่บริเวณศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ(ศอรส.) แต่ประชาชนจำนวนมากกว่า 900,000 คน ก็ยังเดินทางมาใช้บริการทางการเงินและการลงทุนภายในงานตลอดทั้ง 4 วัน โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มีผู้เข้าชมงานมาใช้บริการมากที่สุด ส่งผลมูลค่าธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในงานสูงถึง 93,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะใช้บริการทางการเงินและการลงทุนที่มีอยู่ต่อเนื่อง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ซบเซาและสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ด้านธนาคาร และสถาบันการเงินต่างก็ได้ยอดธุรกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินครั้งต่อไป จะมีขึ้นที่ จังหวัดนครราชสีมา คือ งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ที่ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา